



## ประกาศสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

### เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามประกาศรับสมัครฯ ดังนี้

#### 1. สาขาวิชาที่เปิดรับและเงื่อนไข

ที่	สาขาวิชา/กลุ่มสาขาวิชา	คุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขผู้สมัคร
1	หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์	1.1 นักศึกษาต้องไม่เคยได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาก่อน 1.2 นักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ – คณิต 1.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ และมีผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรเดิมไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา
2	หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	
3	หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและภูมิสารสนเทศประยุกต์	
4	หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา	
5	หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	

2. การพิจารณา สำนักวิชา จะพิจารณารับเฉพาะนักศึกษาที่เลือกกลับเข้าศึกษาใหม่ในหลักสูตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอันดับ 1 เท่านั้น โดยสาขาวิชาเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์ และการตัดสินใจของสำนักวิชาถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

#### 3. กำหนดการต่าง ๆ

ที่	วัน/เดือน/ปี	รายการ
1	14 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2568	รับสมัครผ่านเว็บไซต์ <a href="http://sutgateway.sut.ac.th">http://sutgateway.sut.ac.th</a>
2	18 มิถุนายน 2568	ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ทาง <a href="http://sutgateway.sut.ac.th">http://sutgateway.sut.ac.th</a>
3	19 – 23 มิถุนายน 2568	1. ชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการรับกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online โดยบันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ และ Upload File เอกสารใบแสดงผลการเรียนที่สำเร็จการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านไม่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และไม่ประสงค์เข้าศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้ติดตามประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษา และ  
ทาง Page Facebook สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรรค์ชัย โกลลทองกี)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์